

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH PHÚ THỌ**

Số: 16/CT-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Việt Trì, ngày 25 tháng 10 năm 2010*

## **CHỈ THỊ**

### **V/v tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô năm 2010 - 2011**

Mùa khô năm 2009 - 2010 do biến đổi khí hậu, các tỉnh trung du miền núi phía Bắc, trong đó có tỉnh Phú Thọ đã phải chịu ảnh hưởng trực tiếp của hiện tượng Elnino, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện các đợt khô hạn kéo dài trên diện rộng, nắng nóng bất thường đạt mốc lịch sử, đã có 13 vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn các huyện: Tam Nông, Đoan Hùng, Thanh Sơn, Phù Ninh, Cẩm Khê, Yên Lập, Tân Sơn gây thiệt hại 57,55ha rừng. Nguyên nhân cháy rừng qua xác minh cho thấy ý thức của chủ rừng, người dân còn chưa cao, việc thực hiện các biện pháp phòng cháy còn thiếu chủ động và tích cực; một số chính quyền cấp huyện, cấp xã còn lơ là, chủ quan,...

Hiện nay đã bước vào mùa khô 2010 - 2011, trước diễn biến phức tạp của thời tiết, khí hậu, để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

#### **1. Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị**

- Chỉ đạo kiện toàn Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng cấp huyện và cấp xã (do thay đổi nhân sự sau Đại hội Đảng cấp huyện và cấp xã); rà soát, bổ sung các tổ, đội phòng cháy chữa cháy rừng ở cấp cơ sở. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên gắn với địa bàn trực tiếp chỉ đạo. Duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban, thông tin báo cáo về phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định.

- Chỉ đạo tổng kết, đánh giá công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2009 - 2010, đặc biệt phải rút kinh nghiệm, xác định rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để có biện pháp khắc phục kịp thời.

Trên cơ sở tổng kết, đánh giá, chỉ đạo các đơn vị chức năng, UBND cấp xã, các chủ rừng khẩn trương xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng của địa phương, đơn vị mình. Trong phương án phải xác định cụ thể các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng, các tình huống cháy rừng có thể xảy ra, từ đó chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị, lực lượng theo phương châm "4 tại chỗ" để sẵn sàng, chủ động ứng phó nếu có tình huống cháy rừng xảy ra. Đối với địa bàn có quy mô diện tích rừng lớn, ngoài phương án chuẩn bị tại chỗ, phải hiệp đồng thêm về lực lượng, phương tiện để đảm bảo triển khai có hiệu quả phương án khi cần thiết.

Yêu cầu việc tổng kết, phê duyệt phương án bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng của cấp huyện và cấp xã phải xong trước ngày 20/11/2010.

- Tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng cho các lực lượng tham gia đảm bảo hiệu quả, sát với thực tiễn. Sau diễn tập, phải đánh giá, rút kinh nghiệm và điều chỉnh, bổ sung kịp thời để đáp ứng yêu cầu.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; vận động nhân dân khi phát hiện thấy các hành vi gây mất an toàn đến rừng phản ánh ngay với cơ quan chức năng hoặc chính quyền sở tại để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời tại gốc các hành vi vi phạm.

- Chỉ đạo lực lượng liên ngành, đặc biệt là lực lượng kiểm lâm địa bàn tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi phát đốt rừng làm nương rẫy trái phép, đốt lửa xử lý thực bì không đúng quy định; giám sát chặt chẽ việc thực hiện cam kết trách nhiệm của chủ rừng với chính quyền địa phương về việc chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy rừng; tham mưu xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

## **2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT**

- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp chặt chẽ với cơ quan Kiểm lâm vùng I, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Việt Bắc theo dõi sát diễn biến thời tiết, khí hậu của vùng, kết hợp kiểm tra, xác định cụ thể các khu vực trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng để thông tin kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng các bản tin dự báo, cảnh báo cháy rừng đối với từng khu vực để chính quyền địa phương, các đơn vị có liên quan và chủ rừng chủ động triển khai phương án phòng cháy chữa cháy rừng.

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh xây dựng và tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng; tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy rừng; hướng dẫn chủ rừng mua sắm trang thiết bị, phương tiện chuyên dùng về phòng cháy chữa cháy rừng. Hiệp đồng chặt chẽ về lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia ứng cứu khi có tình huống cháy rừng lớn xảy ra trên địa bàn.

- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng và chỉ đạo thực hiện phương án bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng của cấp huyện và cấp cơ sở; phối hợp với các cơ quan thừa hành pháp luật tăng cường công tác điều tra, xử lý các vụ vi phạm để giáo dục, răn đe, ngăn chặn kịp thời hành vi gây cháy rừng.

**3. Giám đốc Công an tỉnh:** Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy nói chung và phòng cháy chữa cháy rừng nói riêng; chỉ đạo lực lượng phòng cháy chữa cháy xây dựng kế hoạch điều động lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia ứng cứu khi có tình huống cháy rừng lớn xảy ra trên địa bàn.

**4. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh:** Chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự cấp huyện tại địa bàn các huyện có rừng phối hợp chặt chẽ với chính quyền cấp huyện, chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, phương tiện, hậu cần sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng khi có yêu cầu.

**5. Đài PT - TH tỉnh, Báo Phú Thọ:** Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo cháy rừng và hướng dẫn các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng có hiệu quả.

**6.** Các thành viên Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng cấp tỉnh thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được phân công tại Văn bản số 467/UBND-BCH ngày 28/02/2008 của Trưởng Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng cấp tỉnh.

Yêu cầu các Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện có rừng; các tổ chức cá nhân có liên quan chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung trên.

**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Doãn Khánh (Đã ký)**